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เรื่องเล่าจากสวนล�าไย

นันทรัตน์	ศุภก�าเนิด	1

	 	 เมื่อ	3	ปีที่แล้วช่วงต้นเดือนสิงหาคม	ได้มี

โอกาสเดินทางไปสวนล�าไยท่ีอ�าเภอเนินมะปราง	

จงัหวัดพษิณโุลก	 พบการปรบัเปล่ียนวธิกีารจดัการ

สวนที่เป็นแบบมืออาชีพเลยทีเดียว	 แต่ยังไม่ถึง

ขั้นเป็นสวนไฮเทคท่ีต้องใช้ระบบสมองกลควบคุม	

ชาวสวนทั่วๆ	 ไป	 สามารถท�าตามได้สบายมาก

เจ้าของสวนคอื	คณุอฬุาร	จรสัก�าจรกลู	เป็นเจ้าของ

ร้านขายของช�าอยู่ในตลาดวังทอง	 แต่จากการเกิด

ของห้างสรรพสินค้าและร้านสะดวกซื้อที่ทันสมัย	

ท�าให้ยอดการขายสินค้าตกลง	 จึงคิดหาอาชีพใหม่

มารองรับ

คิดท�าสวนล�าไย
	 	 จากการท่ีเห็นต้นล�าไยออกดอกติดผลได้ดี

ในเขตอ�าเภอเนินมะปราง	ประกอบกับมีใจรักที่จะ

ท�าสวน	 จึงตัดสินใจหาซื้อท่ีดินเพื่อท�าสวนล�าไย

เมือ่หาทีท่�าสวนได้กเ็ร่ิมปลกูล�าไยชดุแรกในปี	2537	

โดยใช้ระยะปลูกปกติคือ	 8x8	 เมตร	 ปัจจุบันต้น

ล�าไยมีอายุ	19	ปี	หลังจากนั้นอีก	2	ปี	ก็ปลูกล�าไย

ชุดที่	 2	 ด้วยระยะปลูก	 8x8	 เมตรเช่นเดิม	 ทั้ง	 2	

แปลงนี้มีพื้นที่รวมกันประมาณ	 50	 ไร่	 เมื่อต้น

ล�าไยชุดแรกมีอายุ	2.5	ปี	คุณอุฬารตัดสินใจปล่อย

ให้ต้นล�าไยมีการออกดอกติดผลตามธรรมชาติ

เพราะเห็นว่าต้นล�าไยเจริญเติบโตดี	แข็งแรงและมี

ทรงพุ่มสวย	และเปลี่ยนจากการให้น�้าทางสายยาง

มาเป็นการวางระบบน�้า	 เปลี่ยนจากการให้ปุ๋ย

สูตรเสมอทางดินมาเป็นปุ๋ยเกล็ดและละลายน�้า

ให้ไปทางระบบน�้า	 ได้ผลผลิตครั้งแรกประมาณ	

6	 ตันจากล�าไยทั้งหมด	 900	 ต้น	 ต่อมาเมื่อขยาย

พื้นที่ปลูกเพิ่มขึ้นอีก	 30	 ไร่จึงปลูกแบบระยะชิด	

4x4	 เมตร	 เพื่อที่จะเพิ่มจ�านวนต้นต่อพื้นที่และ

เพิ่มปริมาณผลผลิต

	

เริ่มวางระบบน�้า
	 	 ต้นล�าไยชุดแรกปลูกกลางฤดูฝน	 ไม่ต้อง

รดน�้าต้นล�าไยก็เจริญเติบโตได้ดี	 แต่เมื่อถึงฤดูแล้ง

จ�าเป็นต้องรดน�้าให้ต้นล�าไยเป็นระยะซึ่งเป็นงาน

ที่หนักมากและสิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย	 เพราะต้องใช้

เครื่องยนต์สูบน�้าจากคลองเล็กๆ	และลากสายยาง

รดน�้าต้นล�าไยทีละต้นซ่ึงเหนื่อยมาก	 จึงคิดวาง

ระบบน�้าในสวนล�าไย	 โดยได้ไปขอความช่วยเหลือ

จากคุณธวัชชัย	 พงษ์แตง	 ผู้เชี่ยวชาญการวาง

ระบบน�้าจากศูนย์ส่งเสริมจักรกลการเกษตร	 กรม

ส่งเสริมการเกษตร	 จังหวัดพิษณุโลก	 ให้ออกแบบ

ระบบน�า้ในสวนให้	 (ปัจจุบนัคณุอฬุารมคีวามรูแ้ละ

สามารถออกแบบระบบน�้าในสวนไม้ผลของตัวเอง

และเป็นทีป่รกึษาให้ชาวสวนได้ด้วย)	 เมือ่วางระบบ

เสรจ็แล้วกย็งัคงให้ปุย๋ทางดินเหมอืนเดมิจนกระทัง่

ได ้พบกับนักวิชาการเกษตรของบริษัทท่ีเป ็น

ตัวแทนขายปุ๋ยระบบน�้า	 จึงทดลองเปลี่ยนมาให้

ปุ๋ยไปพร้อมกับการให้น�้าทางระบบน�้าแก่ต้นล�าไย

ชุดแรกเมื่อต้นล�าไยมีอายุ	2.5	ปี

1	สถาบันวิจัยพืชสวน	กรมวิชาการเกษตร
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	 	 คุณอฬุารเปรยีบเทียบการให้ปุ๋ยเมด็ทางดิน

กบัการให้ปุย๋เกลด็ละลายน�า้ไปทางระบบน�า้	 พบว่า

การให้ปุ๋ยทางระบบน�้ามีข้อดีกว่าหลายอย่าง	 เช่น

ใช้ปุ๋ยน้อยกว่า	 ให้ปุ๋ยได้บ่อยครั้ง	 ใช้แรงงานเพียง	

1	 คนก็ใส่ปุ๋ยทั้งสวนได้	 นอกจากนี้การใส่ปุ๋ยเพียง

ครั้งละน้อย	 ยังท�าให้การสูญเสียของปุ๋ยมีน้อยอีก

ด้วย	แต่เมื่อปุ๋ยทางระบบน�้าที่ใช้อยู่มีราคาแพงขึ้น

สวนทางกับราคาผลผลิตท่ีต�่าลง	 ท�าให้คุณอุฬาร

คิดถึงการผสมปุ ๋ยใช้เองเพื่อลดต้นทุนการผลิต	

ซึ่งท�าให้ผู้เขียนได้รู้จักกับคุณอุฬารและติดต่อกัน

เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน	 เป็นเวลาเกือบ	 20	 ปีแล้ว	

โดยคุณอุฬารสนใจสอบถามความรู้เกี่ยวกับเรื่อง

ของดินและปุ๋ยอย่างสม�่าเสมอ	 ผู้เขียนแนะน�า

ให้เก็บตัวอย่างดินไปวิเคราะห์ท่ีส�านักวิจัยและ

พัฒนาการเกษตรเขตที่	 2	 ซึ่งเป็นหน่วยงานของ

กรมวิชาการเกษตรในจังหวัดพิษณุโลก	 เพื่อจะได้

ทราบว่าดินในสวนมีสมบัติอย่างไร	 มีธาตุอาหาร

อะไรบ้าง	 ควรต้องปรับปรุงอย่างไร	 และใส่ปุ๋ย

อะไรบ้าง	 อย่างละเท่าไร	 ในบรรดาชาวสวนที่รู้จัก	

ผู้เขียนจัดให้คุณอุฬารเป็นชาวสวนระดับคุณภาพ

คนหนึ่ง	 เพราะเป็นชาวสวนที่ใฝ่หาความรู้ทั้งจาก

ต�าราและจากนกัวชิาการ	และปฏบิตัติามค�าแนะน�า

ทีไ่ด้รบัทกุครัง้	ปุย๋ทีใ่ช้ทางระบบน�า้ในสวนนีบ้างชนดิ

เป็นปุ๋ยที่ชาวสวนใส่ทางดินแต่ละลายน�้าได้ดีและ

มีราคาถูก	 ได้แก่	 46-0-0	หรือ	 21-0-0	ซึ่งให้ธาตุ

ไนโตรเจน	 และ	 0-0-60	 หรือ	 0-0-50	 ซึ่งให้ธาตุ

โพแทสเซียม	 มีเพียง	 20-53-0	 หรือ	 12-60-0	

ซึ่งเป็นปุ๋ยเกล็ดที่ให้ธาตุฟอสฟอรัสเท่านั้นที่มีราคา

แพงกว่าปุ๋ยฟอสฟอรัสที่ให้ทางดิน	 และใช้จุลธาตุ

แต่ละชนิด	 ได้แก่	 เหล็กซัลเฟต	 แมงกานีสซัลเฟต	

ทองแดงซัลเฟต	 สังกะสีซัลเฟต	 และกรดบอริค	

โดยทั้งหมดนี้ให้ไปทางระบบน�้า	นอกจากนี้ยังผสม

แคลเซียมโบรอนใช้เองจาก	15-0-0	และกรดบอริค	

ส�าหรับปุ ๋ยทางใบที่ใช ้ในการเพ่ิมคุณภาพของ

ผลผลิต	 ระยะการเจริญเติบโตของผลก็ผสมเอง

จากแม่ปุ๋ย	 46-0-0,	 0-52-34	 และ	 13-0-46	 ซึ่ง

การผสมปุ๋ยใช้เองนี้ท�าให้ต้นทุนค่าปุ๋ยลดลงมาก

กว่า	 50%	 และการให้ปุ๋ยทางระบบน�้าท�าให้อัตรา

การให้ปุ๋ยต่อต้นต�่าลงมากกว่า	50%	เช่นเดียวกัน

	

ทดลองใช้โพแทสเซียมคลอเรต
	 	 จากการเกิดปรากฏการณ์เอลนิโญ	 (ปี	

2540-41)	 และลานิญา	 (ปี	 2542-43)	 ที่ท�าให้

ล�าไยไม่ออกดอกติดผลตามปกติ	 ประกอบกับมี

เทคโนโลยีการใช้สารโพแทสเซียมคลอเรตกระตุ้น

การออกดอกของล�าไยของอาจารย์พาวิน	มะโนชัย

และคณะ	 จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้	 และอาจารย์

ยุทธนาและคณะ	 จากสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

ล�าปางเผยแพร่ออกมา	คุณอุฬารสนใจที่จะน�ามา

ใช้	 ก็เลยให้คุณอุฬารเป็นนักวิจัยเองเลย	 โดยการ

ใส่โพแทสเซียมคลอเรตให้ต้นล�าไยทางระบบน�้า

ในอัตราต่างๆ	 กัน	 แทนการเอาคลอเรตมาละลาย

น�้าแล้วใช้บัวรดน�้า	 รดใต้ทรงพุ่ม	 เนื่องจากช่วงที่

ทดลองเป็นช่วงปลายปี	 อากาศแห้งและเย็น	 การ

ใส่โพแทสเซียมคลอเรต	 อัตรา	 10	 กรัมต่อต้น	

ก็มีการแทงช่อดอกเหมือนกับต้นท่ีใส่คลอเรต

ในอัตราที่สูงกว่า	 คุณอุฬารใส่คลอเรตติดต่อกัน

ทุกปี	 แต่ต้นล�าไยก็ให้ผลผลิตที่มีคุณภาพเหมือน

ปกติทุกปี	 ต้นล�าไยไม่โทรมเหมือนทางล�าพูนหรือ

เชียงใหม่	 ซ่ึงอาจเป็นเพราะการดูแลรักษาต้นดี	

มีการตัดแต่งกิ่งทุกครั้ง	 หลังการเก็บเกี่ยวผลผลิต	

และมกีารให้ปุย๋ทางระบบน�า้ทกุสัปดาห์	 แต่ต้นล�าไย

ที่สวนนี้โทรมจากการเข้าท�าลายของแมลงที่เจาะ

เข้าต้นและท�าลายท่อน�้า	 ท่ออาหาร	 ท�าให้ล�าไย

เสียหายหลายต้น
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ปลูกส้มตามกระแส
	 	 คุณอุฬารเคยน�าลิ้นจี่พันธุ์พันทิพย์	 (เป็น

พันธุ์ที่ไม่ต้องการความเย็นสะสมนานเหมือนลิ้นจ่ี

ทางเชียงใหม่	 พะเยาและเชียงราย)	 จากสวนลิ้นจี่

นายพลท่ีจังหวัดกาญจนบุรีมาปลูก	 แต่ไม่ประสบ

ความส�าเร็จเท่าที่ควร	ต้นลิ้นจี่ออกดอกติดผลน้อย	

ไม่คุ้มค่าการลงทุน	 ในช่วงเวลานั้นผู้เขียนก�าลัง

ท�างานวิจัยเรื่องปุ๋ยส้ม	 และเคยน�าผลส้มจากงาน

ทดลองมาฝากคุณอุฬาร	 คุณอุฬารชิมแล้วบอกว่า

ส้มมีรสชาติดี	 อยากลองปลูกส้มบ้าง	 ประกอบกับ

ช่วงเวลานัน้การท�าสวนส้มให้ผลตอบแทนแก่ชาวสวน

ค่อนข้างสูง	 คุณอุฬารจึงตัดสินใจรื้อสวนลิ้นจี่	 แม้

ผู้เขียนจะบอกว่าส้มมีโรคประจ�าตัวคือโรคกรีนนิ่ง

และยังหาทางรักษาไม่ได้ก็ตาม	 คุณอุฬารตัดสินใจ

ปลูกส้มโชกุนบนต้นตอ	 หลังจากค้นหาข้อมูล

เกีย่วกบัการเลอืกต้นกล้าส้มมาเป็นอย่างด	ี เมือ่เกบ็

ดินวิเคราะห์ธาตุอาหารเพื่อหาสูตรปุ๋ยที่เหมาะสม

ส�าหรับส้มแล้วก็ลงมอืปลกูส้ม		มส้ีมโชกนุบนต้นตอ

ทรอยเยอร์	 4	 แถว	 ที่เหลือเป็นส้มโชกุนบนต้นตอ

สวิงเกิ้ล	 ส้มชุดแรกปลูกแทนท่ีต้นลิ้นจี่ท่ีรื้อไป	

ผลผลติชุดแรกเกบ็ได้หลงัจากปลกูประมาณ	2.5	 ปี

ผลผลิตมีรสชาติดีกว่าส้มจากสวนอื่น	 และเป็นที่

ต้องการของตลาดมาก	 ผลผลิตไม่พอขายให้ลูกค้า	

จึงขยายพื้นที่ปลูกส้มเพิ่มขึ้นอีก	 2	 แปลง	 คราวนี้

ใช้ต้นตอทรอยเยอร์และคลีโอพัตรา	 เนื่องจากส้ม

มีการแตกใบอ่อน	 ออกดอกติดผลหลายรุ่น	 และ

มีผลผลิตบนต้นตลอดทั้งปี	 แรงงานที่มีในสวน

จึงทุ่มเวลามาดูสวนส้มเป็นส่วนใหญ่	 เพราะส้มให้

ผลตอบแทนที่ดีกว่ามากและให้รายได้ตลอดปี	

ต่างจากล�าไยที่มีราคาต�่าลง	ให้ผลผลิตเพียง	1	ครั้ง

ต่อป	ี และประสบปัญหาแมลงเข้าท�าลายภายในก่ิง

และล�าต้น	 ต้นล�าไยจึงถูกปล่อยให้ทรุดโทรม	 แต่

โรคและแมลงศัตรูส้มต่างๆ	 มีการระบาดตลอด

ทั้งปี	 แรงงานที่มีอยู่ก็ไม่เพียงพอและไม่มีความรู้

เรื่องโรคและแมลงที่ท�าลายส้ม	 และคุณอุฬารก็ยัง

ต้องช่วยงานที่ร้านขายของช�า	 ซึ่งเป็นกิจการของ

ครอบครัว	 ท�าให้ไม่ค่อยมีเวลามาดูสวนได้บ่อย	

ต้นส้มเริ่มมีอาการของโรคกรีนนิ่ง	 และยังมีโรค

เมลาโนสและโรครากเน่าโคนเน่า	 ซึ่งท�าให้ใบส้ม

และผลส้มร่วงอีกด้วย	 นอกจากนี้การขาดแคลน

แรงงานในการก�าจัดวัชพืช	 ก็ท�าให้วัชพืชขึ้นคลุม

ส้มในแปลงทีป่ลกูใหม่แย่งน�า้และอาหาร	 ต้นส้มเริม่

อ่อนแอและเป็นโรคกรีนนิ่งมากขึ้น	 ส้มแปลงใหม่

ให้ผลผลิตได้เพียงปีเดียวก็แสดงอาการของโรค

อย่างรุนแรงจนให้ผลผลิตที่ได้ไม่คุ้มต่อการลงทุน	

ปัจจุบันแปลงส้มถูกปล่อยทิ้งไว้	 และมีวัชพืชขึ้น

ปกคลุมทั้งแปลง

ฟื้นสวนล�าไย
	 	 เมื่อเห็นว่าต้นส้มเป็นโรคกรีนนิ่งมากขึ้น

และไม่สามารถควบคุมการระบาดได้	 คุณอุฬารก็

กลับมาเริ่มฟื้นฟูสวนล�าไยที่ปลูกชุดแรกและชุดที่

2	ด้วยการตัดแต่งกิ่งให้ทรงพุ่มโปร่ง	ตัดหญ้าก�าจัด

วัชพืชและดูแลซ่อมแซมระบบน�้า	 และให้ปุ๋ยทาง

ระบบน�้าทุกสัปดาห์เหมือนเดิม	 เมื่อต้นล�าไยกลับ

มาสมบูรณ์ดังเดิม	ก็เริ่มให้สารคลอเรตเพื่อกระตุ้น

การออกดอก	 แต่คุณอุฬารจะดูความต้องการของ

ตลาด	 โดยเฉพาะตลาดส่งออกก่อน	 ว่าต้องการ

ผลผลิตล�าไยช่วงไหน	 เพื่อกะเวลาในการตัดแต่ง

กิ่งและให้สารได้อย่างถูกต้อง	 เนื่องจากปัญหา

ขาดแคลนแรงงาน	 ปัจจุบันนี้คุณอุฬารจึงจ้างคน

มารับเหมาตัดแต่งกิ่งล�าไยที่สวน	 วันที่ผูเ้ขยีนไปที่

สวนคณุอุฬาร	ได้พบคณุพทิรูย์	พมิพ์นิม่และลูกน้อง

ก�าลังตัดแต่งกิ่งล�าไยที่สวนพอดี	 ตัดกันได้รวดเร็ว

มาก	 เป็นมืออาชีพจริงๆ	 คุณพิทูรย์เล่าว่าทีมงาน

มีด้วยกันประมาณ	 10	 คน	 มีทั้งผู้หญิงและผู้ชาย	
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ไป ทุกคนปีนต้นไม้ตัดแต่งกิ่งได้เหมือนกันหมด	รับตัด

แต่งกิ่งมะม่วงและล�าไยเป็นส่วนใหญ่	 อัตราค่าจ้าง

ต่อต้นขนาดทรงพุ่ม	 5	 เมตร	 ก็อยู่ราวๆ	 25-30	

บาท	 วันหน่ึงตัดได้คนละ	 30-40	 ต้น	 อุปกรณ์

ก็มีดยาวคมๆ	 เพียง	 1	 เล่ม	 ใช้ตัดทั้งกิ่งใหญ่และ

กิ่งเล็ก	 หลังจากต้นล�าไยแตกใบอ่อน	 2	 ชุด	 ก็ให้

สารคลอเรตไปตามระบบน�้าร่วมกับการพ่นทางใบ	

โดยเฉพาะอย่างยิง่การให้สารในฤดฝูน	 การพ่นสาร

ทางใบร่วมด้วยเป็นการรับประกันว่าต้นล�าไยต้อง

ออกดอกแน่ๆ	 หลังให้สาร	 3-4	 สัปดาห์	 ต้นล�าไย

ก็เร่ิมแทงช่อดอก	 คุณอุฬารจะผสมแคลเซียม

โบรอนเองเพื่อพ่นล�าไยช่วงน้ี	 โดยใช้แคลเซียม

ไนเทรต	หรือ	15-0-0	ผสมกับกรดบอริค	ซึ่งมีราคา

ถูกมาก	 เม่ือเทียบกับแคลเซียมโบรอนท่ีมีขายใน

ตลาด	 สาเหตุที่ต้องพ่นแคลเซียมโบรอนก็เพราะ

ดินที่สวนเป็นดินร่วนปนทรายแป้งมีแคลเซียมและ

โบรอนต�่า	 การพ่นช่วงนี้จะช่วยให้ช่อดอกสมบูรณ์	

และการติดผลดี	

	 	 การผลิตล�าไยหลังการฟื้นฟูสวนใหม่ให้

ผลผลิตเป็นที่พอใจ	ล�าไยยังมีคุณภาพดีเหมือนเดิม

ราคาขายก็ได ้ตามคุณภาพของล�าไยท่ีผลิตได	้

ผลผลิตในสวนเป็นขนาดใหญ่พิเศษมากกว่า	 50%

และผลผลิตออกสู ่ตลาดก่อนทางเชียงใหม่และ

ล�าพูน	 ท�าให้ได้ราคาค่อนข้างดี	 การเก็บเกี่ยว

ผลผลิตของสวนในปัจจุบันเป็นการขายเหมา	 ผู้ซื้อ

เก็บเกี่ยวผลผลิตเอง	 ท�าให้ไม่มีค่าใช้จ่ายในการลง

ตะกร้า	 ไม่ต้องเสียค่าขนส่ง	 คนลงตะกร้ามาจาก

ล�าพูน	 และไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการน�าผลผลิต

ไปขายตามล้งต่างๆ

	 	 จากที่เล่ามานี้	จะเห็นได้ว่าคุณอุฬารมีการ

ปรับตัวตามสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงตาม

ภาวะเศรษฐกจิได้เป็นอย่างด	ี โดยมแีนวคดิหลกัอยู่

ที่การลดต้นทุนการผลิต	 และเพิ่มปริมาณผลผลิต

คณุภาพให้มากขึน้	 โดยการผสมปุย๋ใช้เองจากแม่ปุย๋

ที่มีราคาถูก	 แก้ปัญหาแรงงานขาดแคลนโดยการ

ใช้เคร่ืองจักรกลในการก�าจัดวัชพืชและพ่นสาร

ป้องกันก�าจัดโรคและแมลง	 วางระบบน�้าแทนการ

ลากสายยางรดน�้า	 และจ้างแรงงานที่เชี่ยวชาญ

มาตัดแต่งกิ่ง	 และที่ส�าคัญคือต้องศึกษาข้อมูลด้าน

การตลาดก่อนวางแผนการผลิตแต่ละครั้ง


